



ข่าว อบต.โพนทอง

ตำบลสุภาวะ โปรงใสการพัฒนา ล้าค่าเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีวัฒนธรรม
ผู้นำการมีส่วนร่วม เป็นเลิศทางการศึกษา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้สู่สากล

ข่าวที่ ๒๕๖๒/.....
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ประชาสัมพันธ์ การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

จังหวัดชัยภูมิแจ้งว่า นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและเร่งรัด การดำเนินการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในท้องถิ่น และให้แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองจึงขอแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ดังนี้

แล้งนี้รอดแน่!! มท. สั่งการทุกจังหวัดดำเนินมาตรการเร่งด่วน “ขุดดินแลกน้ำ” แก้ปัญหภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล

จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่ของประเทศไทย รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง และติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีปริมาณน้ำที่เพียงพอ กับความต้องการของทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง สามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หรือติดต่อสายด่วนสาธารณภัย ๑๗๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ทุกคนต้องช่วยกัน! มหาดไทยกำชับทุกพื้นที่ เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ในช่วงนี้สภาพความกดอากาศสูงอ่อนแรงลง ไม่มีแรงลม และไม่มีกระแสลมที่ในชั้นพื้นที่ราบที่คนอาศัย ทำให้ปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงหลายพื้นที่ในส่วนภูมิภาค

สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพร่างกาย เช่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมและการออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกาย สำหรับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ควรหมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกาย หากพบความผิดปกติให้รีบพบแพทย์

ชวนสงสัย เสี่ยงถูกหลอกไปทำงานมาเลเซีย

มาเลเซีย เป็นประเทศหนึ่งที่มีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานมากเป็นอันดับ ๔ ในกลุ่มประเทศเอเชีย และเมื่อมีผู้มาเชิญชวน ชี้แนะช่องทางไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องมีขั้นตอนมากมาย ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แรงงานไทยด่วนตัดสินใจ และละเลยการตรวจสอบ นายจ้างหรือสัญญาจ้างงานให้ละเอียด รอบคอบ เสี่ยงต่อต้องกลายเป็นแรงงานเถื่อนหรือถูกนายจ้างเอาเปรียบได้

ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเดินทางไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย จะต้องตรวจสอบกับนายจ้าง สัญญาจ้าง และต้องมั่นใจว่าถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน และหากประชาชนที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศมีข้อสงสัยอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๖๗๐๘ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน ๑๕๐๖ กด ๒ กรมการจัดหางาน

คำถามที่พบบ่อย? ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีที่ดินฉบับใหม่ ตอนที่ ๑

ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จะมีการเก็บภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กระทรวงมหาดไทยจึงได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อย และชี้แจงให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีดังกล่าวมากขึ้น ดังนี้

๑. การยื่นคำร้องขอแก้ไขแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องมาด้วยตนเองหรือไม่ ?

ตอบ ไม่จำเป็นต้องมาด้วยตนเอง สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาแจ้งแทน หรือส่งไปรษณีย์ หรือวิธีการอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

๒. บุคคลทั่วไปสามารถมีบ้านหรือห้องชุด เพื่ออยู่อาศัยได้ที่หลัง ?

ตอบ บุคคลทั่วไปสามารถมีบ้านหรือห้องชุดได้หลายหลัง แต่เจ้าของบ้านหรือห้องชุดนั้นจะได้รับยกเว้น ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. เป็นเจ้าของที่ดินและเป็นเจ้าของบ้าน มีชื่อในทะเบียนบ้าน จะได้รับยกเว้นหากมีมูลค่าที่ดินและบ้านรวมกันไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท

๒. เป็นเจ้าของบ้าน มีชื่อในทะเบียนบ้าน แต่ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน จะได้รับยกเว้นภาษีหากมีมูลค่าของบ้านไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท

เปิดให้บริการแล้ว! คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

กระทรวงสาธารณสุขเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี สำหรับการให้บริการจะแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่

ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ รับคนไข้จำนวน ๓๐๐ คน/วัน

ช่วงที่ ๒ หลังจาก ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป รับคนไข้จำนวน ๒๐๐ คน/วัน

หากท่านใดสนใจที่จะรับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย สามารถลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้ากับคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านผ่านแอปพลิเคชัน “Dr.Ganja in TTM” กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โทร ๐ ๒๕๕๑ ๑๙๖๔ หรือ ๐ ๒๕๕๐ ๒๖๐๖ ในวัน และเวลาราชการ